

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  
ỦY BAN MTTQVN TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 19.. tháng 10 năm 2020

## THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Kính gửi: Đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Đắk Nông.

Trong thời gian vừa qua, mưa lớn gây ra bão lũ kèm theo sạt lở đất xảy ra liên tục tại các tỉnh miền Trung nước ta, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hậu quả để lại rất nặng nề.

Hưởng ứng kêu gọi của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về việc ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, Ban Cứu trợ tỉnh kêu gọi nhân dân các dân tộc tỉnh nhà hãy phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc để hướng về đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gây ra, bằng những nghĩa cử cao đẹp, bằng những hành động thiết thực từ tận đáy lòng, chúng ta hãy gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung những tình cảm để góp phần xoa dịu bớt nỗi đau mất mát, sớm vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống.

Qua Thư kêu gọi này, đề nghị hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh là một địa chỉ để vận động ủng hộ, phối hợp với Đài Truyền thanh truyền hình, Phòng Văn hóa thông tin huyện để tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân biết để ủng hộ và thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đối với cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh, ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương.

**Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 19/10/2020.**

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc chuyển vào tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh số: 3743.0.9059200.91049, tên TK: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông, tại KBNN tỉnh Đắk Nông.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Đắk Nông xin ghi nhận tấm lòng của quý cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TM. ỦY BAN MTTQVN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH



Điền Xuân Hùng